

ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หนุนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเปิดผนึก ถึงประธานกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนับสนุนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ที่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาในสวนภูมิภาคมากกว่ารูปแบบเดิมที่เน้นเรื่องการรวมศูนย์อำนาจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กราบเรียน ประธานกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ท่านได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ่มมติของคณะกรรมการการศึกษา ที่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหกพรรคการเมือง ประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเป็นการทำให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัว เป็นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของในการพัฒนานักเรียน และยังเป็น การดำเนินการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 ในเรื่องการกระจายอำนาจ และท่านยังขอให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ นั้น

ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่าร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาในสวนภูมิภาคมากกว่ารูปแบบเดิมที่เน้นเรื่องการรวมศูนย์อำนาจ ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 จะส่งผลทำให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยความคล่องตัว และจะเกิดผลดีต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป

ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้และขอขอบพระคุณพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสนอร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมฯและขอขอบพระคุณท่านและกรรมการการศึกษาที่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติอย่าง
ยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

